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กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  
พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันพุธที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๗  
โดยมี  ดร. ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ท าหน้าที่ประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ  
CA 331 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา โดยมีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้  

  ◊ พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา 
                         พลเอก ประสาท  สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ ตสร. 
ด้านการศึกษา กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการได้มีการพิจารณารายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผู้แทนกรมส่งเสริมการเรียนได้รายงานข้อมูล
ความคืบหน้า ประกอบด้วย การด าเนินการออกกฎหมายล าดับรอง การจัดท าโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
และแผนการส่งเสริมการเรียนรู้  

 นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นควรให้การด าเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริม 
การเรียนรู้ร่วมกับภาคีต่าง ๆ โดยเริ่มจากกระทรวงกลาโหม โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานกองทัพ ได้แก่ สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่วม
ของกองทัพในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 จากนั้น คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  ๑) คณะอนุกรรมาธิการควรจัดท าข้อเสนอ 
เชิงนโยบายเพื่อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒) ควรเชิญส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าร่วม
ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ในการให้ข้อมูลด้วยในประเด็นบทบาทการส่งเสริมการเรียนรู้ 

      ◊ พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                   นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการได้มีการประชุมร่วมกับคณะท างานจัดท ารายงาน 
การพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ  
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาร่างรายงาน 
การพิจารณาศึกษา เร่ือง การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้ง “กรมการมัธยมศึกษา” 
จ านวน ๕ บท โดยเห็นว่า ต้องมีการทบทวนการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานโดยจัดตั้ ง  
กรมการมัธยมศึกษา และก าหนดภารกิจ ขอบข่ายหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ การบริหารและ  
จัดการศึกษามัธยมศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสภาพของงาน  

  จากนั้น คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะในประเด็นเก่ียวกับการแบ่งส่วนราชการภายในกรมการมัธยมศึกษา ในบทที่ ๔ 
โดยให้พิจารณาส่วนราชการระดับส านัก และกอง ตามความเหมาะสมและบทบาทอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น 

ฉบับที่ ๓/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ 
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ภาพ/ข่าว โดย ภาณุพงศ ์- ธวัชชัย 

 ◊ พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษาเอกชน 
    คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษาเอกชน ได้มีการพิจารณารายงานสรุปผลการเดินทางไป  
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีการจัดการศึกษาที่เน้น
ทักษะชีวิต และเป็นสถานที่ให้ผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรมและบริการ ส่งเสริมอาชีพ ถ่ายทอดภูมิปัญญา ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยมี
หน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ มีส่วนร่วมขับเคลื่อนด าเนินงาน หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมคุณภาพชีวิตทั้ง ๔ ด้าน 
นอกจากนั้นคณะอนุกรรมาธิการยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต. บางระก า สังกัดอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับการศึกษาได้ โดยรูปแบบการจัดการศึกษาจะเป็นรูปแบบของ  
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุซึ่งหลักสูตรครอบคลุมทั้งด้ านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ประสบการณ์ของผู้สูงอายุเองเป็นสื่อในการเรียนรู้ 

 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาประเด็นปัญหาและอุปสรรค แนวทางเสนอแนะของการจัดการศึกษาผู้สูงวัย 
ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรและการประเมินผล ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านสื่อและอุปกรณ์ 

 ◊ พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
    รองศาสตราจารย์ศักดิ์ ไทย  สุรกิจบวร  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
การอาชีวศึกษา ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา จ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) เรื่อง ระบบทวิวุฒิ 
โอกาสของผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อเสนอแนวทางในการสร้างโอกาสและแสวงหาทางเลือกให้ผู้เรียน
อาชีวศึกษาได้เข้าถึงโอกาสต่าง ๆ ในการเรียนอาชีวศึกษา ๒) เรื่อง การพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชน 
ตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อน าเสนอสถานการณ์และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา และ ๓) การขับเคลื่อนกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นการศึกษา
หลักการและแนวทางในการจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนเพื่อการศึกษา 

    ส าหรับความคืบหน้าและภาพรวมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการนั้น 
ขณะนี้ได้จัดท าท ารายงาน และเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาไปแล้ว จ านวน ๑๙ เรื่อง อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ต้นฉบับ จ านวน ๓ เรื่อง ที่ได้
น าเสนอไปในตอนต้น รวมการพิจารณาและจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการทั้งหมดจ านวน ๒๒ เร่ือง และจะมี
รายงานฉบับบูรณาการอีก ๑ เร่ือง คือ ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดการอาชีวศึกษาแนวใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศ ที่เป็น
การสรุปภาพรวมทั้งหมดปิดท้ายภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการจึงต้องลงพื้นที่ เพื่อศึกษาดูงาน 
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่เป็น Best Practice ณ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 
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